



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง การขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและ  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศเรื่องการประกาศปิดส่วนงานเพิ่มเติม การขยายเวลาการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในพื้นที่พญาไทและบางกอกน้อย ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 และกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่16) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ปิดคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ต่อไป จัดจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาคหรือการประเมินผล และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ในพื้นที่
- 2) ให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงาน และให้คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลและมอบหมายงานตามความเหมาะสม คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
- 3) การจัดการเรียนการสอน การสอบประจำภาค การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมของหน่วยงานและการประชุมส่วนงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เว้นแต่มีกรณีที่จำเป็น ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4) บุคลากรหรือนักศึกษาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ต้องไม่มีประวัติเสี่ยงการสัมผัสโรค โดยขออนุมัติคณบดีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ผ่านหัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยรองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาอนุมัติเบื้องต้น ทั้งนี้สามารถขออนุมัติสูงสุดได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ หากได้รับอนุมัติแล้ว คณะวิทยาศาสตร์อนุญาตให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน และไม่อนุญาตให้อยู่ในอาคารหลังเวลา 18.00 น.
- 5) สำหรับบุคลากรหรือนักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องมาปฏิบัติงานภายในพื้นที่วิทยาเขตพญาไทและได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องใช้บัตรแสดงตนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หรือบัตรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ในการเข้า-ออกอาคารเท่านั้น และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมในการทำกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร รวมถึงเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน We Mahidol ก่อนเข้า-ออก อาคารทุกครั้ง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลึงพล คงเสรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์